



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ พ.ศ.๒๕๖๑ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๔. ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๒ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างผู้นำชมชนกลุ่มต่างๆและคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๑.๑.๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.โนนคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ โดยจัดการฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ วัน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้</p> <p>๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปียมหาราช</p> <p>๒. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>๕. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน การปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๕. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ</p> <p>๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้าน การทุจริต เช่น การติดประกาศ,</p> <p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือส่งมาที่ท่า การ อบต.โนนค่า ๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงมายก อบต. ๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต. ๔. ร้องเรียนผ่านทาง LINE อบต.โนนค่า ๕. ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๖. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งแก่ หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ศึกษาค้นคว้าหาโอกาสที่จะเกิดความ</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>มีประชุมติดตามงาน ของส่วนราชการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย. ๒ และ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปย.๒ และ แบบ ปย.๓</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๓)ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและ</p>	<p>๔.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย ทุจริต ร้องทุกข์ ระบบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีมิชชั่นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต	คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบต.โนนคำ	<ul style="list-style-type: none"> -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน -ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำ อบต. <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ